

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกก ชั้น 2

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายเกียรติชัย นอกสระ	ประธานสภา อบต.โนนกก	เกียรติชัย นอกสระ	
2	นายอำร พลชาติ	รองประธานสภา อบต.โนนกก	อำร พลชาติ	
3	นายธนูสร ลอยเมืองกลาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 9	ธนูสร ลอยเมืองกลาง	
4	นายวุฒิ วงสระ	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 7	วุฒิ วงสระ	
5	นายอุเทน นามโพธิ์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 2	อุเทน นามโพธิ์	
6	นายประยูร พันธุ์ยาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 5	ประยูร พันธุ์ยาง	
7	ร.ต.สมสันต์ พันธุ์ยาง	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 4	ร.ต.สมสันต์ พันธุ์ยาง	
8	นายสมชาย เลิศขามป้อม	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 3	สมชาย เลิศขามป้อม	
9	นางสาวลำไย ยืนยาว	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 6	ลำไย ยืนยาว	
10	นายสุริยา วิญญาองค์	สมาชิกสภา อบต. โนนกก หมู่ที่ 10	สุริยา วิญญาองค์	

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายศุภกรณ์ วงสระ	นายก อบต. โนนกก	ศุภกรณ์ วงสระ	
2	ส.ต.ท.อุเทน สदान	ปลัด อบต. โนนกก	ส.ต.ท.อุเทน สदान	
3	ว่าที่ร.ต.มงคล ศิลประกอบ	ผอ.ร.ร.บ้านสระฯ	ว่าที่ร.ต.มงคล	
4	นายรังสฤษฎ์ แดงสอน	ครู.ร.ร.บุพผาราม	รังสฤษฎ์ แดงสอน	
5	นายสมดี บัวสระ	อสม. หมู่ 7	สมดี บัวสระ	
6	นางบัญญัติ บุญเลิศ	อสม.หมู่ 8	บัญญัติ บุญเลิศ	
7	นายประจวบ ใสดี	ผอ.ร.ร.บ้านเมืองกลางฯ	ประจวบ ใสดี	
8	นายฉัฐพงษ์ กาบคำ	ครู.ร.ร.บ้านโสกเขื่อนกนเจ้าพัฒนา	ฉัฐพงษ์ กาบคำ	
9	นายประดิษฐ์ แก้วเขียว	เลขานุการนายก อบต.โนนกก	ประดิษฐ์ แก้วเขียว	
10	นายทวิศักดิ์ บุญเลิศ	รองนายก อบต.โนนกก	ทวิศักดิ์ บุญเลิศ	
11	นายอนุชา แก้วเมืองกลาง	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1	อนุชา แก้วเมืองกลาง	
12	นายสุวรรณ โคตรโนนกก	รองนายก อบต.โนนกก	สุวรรณ โคตรโนนกก	
13	นายเดชจักรภพ แจ็งคำ	ผอ.ร.ร.โนนเห็ดไค	เดชจักรภพ แจ็งคำ	
14	นายสำเร็จ ทัดไทย	รอง ผอ.ร.ร.โนนกกวิทยา	สำเร็จ ทัดไทย	
15	นางสาวจิตาภา เลิศขางนุกูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	จิตาภา เลิศขางนุกูล	

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ได้แจ้งว่าวันนี้เป็นการประชุมสภา อบต.โนนกกอก

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 ซึ่งมีระเบียบวาระที่สำคัญ ที่จะให้ที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก รับทราบ และแจ้งว่ามีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง แล้วได้ประชุมตามระเบียบวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ขอเชิญร่วมเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เริ่มต้น ณ ลานค้าชุมชนบ้านสระ หมู่ที่ 7

ส.ต.ท.อุเทน สदान ปลัด อบต.โนนกกอก (1) แจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่จัดทำแผนขอรับการสนับสนุน

งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.โนนกกอก ให้รับดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วรายงาน เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ยอดการเบิกจ่ายของอบต.โนนกกอก มีความคืบหน้า

(2) การโหลดแอปพลิเคชัน ThaiID คือการโหลดบัตรประชาชนไว้ในโทรศัพท์ เพื่อความสะดวกกรณีลืมบัตรประชาชนหรือหน่วยงานนั้น ต้องการใช้ระบบนี้

(3) ด้วยได้รับหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหิดล กิจการร่วมค้าและกระทรวงแรงงาน จะดำเนินการอบรมผู้ว่างงาน โดยขอความร่วมมือให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดหากลุ่มเป้าหมายเข้าอบรม

(4) โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอกในการจะอบรมศักยภาพผู้นำ คณะกรรมการหมู่บ้าน และอสม. คาดว่าจะมีการอบรมในห้วงวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2566

(5) อบต.โนนกกอก ขอขอบคุณ ท่านกำนัน ท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วยฯ ท่านสมาชิก อบต. ที่ได้ส่งลูกบ้าน เข้าร่วมการอบรม อปพร.ที่ผ่านมาในวันที่ 6 - 10 มิถุนายน 2566

นายรังสฤษดิ์ แดงสอน ครูร.ร.บุปผาราม เนื่องด้วยโรงเรียนบุปผาราม ได้ทำการเก็บรวบรวมขยะไว้แล้วขอให้ทาง

อบต.โนนกกอกช่วยไปเก็บขนให้ด้วย

นายเดชจักรภพ แจ่งคำ ผอ.ร.ร.บ้านโนนเห็ดไคล กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกกอก จะดำเนินการอบรมคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักเรียนในเขตตำบลโนนกกอก ในวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.โนนกกอก

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ขอเชิญเลขานุการ สภา อบต.โนนกกอก

ส.ต.ท.อุเทน สदान ปลัด อบต.โนนกกอก การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ การรับรองรายงาน

การประชุมสภาอบต.โนนกกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 เมษายน 2566 เรื่องเสนอใหม่ มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก มีมติอนุมัติโอนงบประมาณ ประเภทรายจ่ายที่ไม่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่น ๆ โครงการเลือกตั้งซ่อมท้องถิ่น งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท โอนลดครั้งนี้ 30,000 บาท งบประมาณหลังโอนคงเหลือ 70,000 บาท เพื่อโอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท ราคาตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นก็เป็นเรื่องอื่น ๆ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 คน ได้ลงนามรับรองครบแล้ว ไม่มีการแก้ไข

มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา คือ การประชุมสภา

อบต.โนนกกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 เมษายน 2566 จำนวน 10 เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง กระชู้ตาม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง พิจารณาแล้วเสร็จ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เสนอใหม่

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก 5.1 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขอเชิญนายก อบต.โนนกกอก

นายศุภกรณ์ ว่างสระ นายก อบต.โนนกกอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบของสำนักปลัด งบบริหารทั่วไป และงบของสำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ตั้งจ่ายไว้เพื่อจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานกระจกสูง ข้อความเดิม ได้ตั้งจ่ายไว้งานละ จำนวน 2 หลัง ๆ ละ 6,000 บาท แต่ไม่สามารถจัดซื้อได้ จึงขอแก้ไขข้อความใหม่ จัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จำนวน 1 หลัง ละ 7,900 บาท

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก นายศุภกรณ์ ว่างสระ นายก อบต.โนนกกอก ชี้แจงขอเชิญที่ประชุมได้อภิปราย ชักถาม ถ้าไม่มีท่านได้อภิปราย ชักถาม ต่อไปจะเป็นขั้นตอนลงมติ

มติที่ประชุมสภา อบต.โนนกกอก มีมติอนุมัติ ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามข้อความใหม่ จำนวน 10 เสียง มีมติไม่อนุมัติ ไม่มี

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ ขอเชิญที่ประชุมนำเสนอ ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร และหารือในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ อบต.โนนกกอกที่จะไปช่วยเหลือ แก้ไข

นายฉัฐพงษ์ กาบคำ ครู.ร.บ้านโสกเชือกนกเจ้าพัฒนา (1) ตามที่ได้เสนอเพื่อให้ อบต.โนนกกอก จัดหาเครื่องเล่นออกกำลังกายกลางแจ้งสนาม ให้กับโรงเรียนบ้านโสกเชือก ขอให้รับไว้พิจารณา

(2) ขอความอนุเคราะห์รถเครนกระเช้า ติดตั้งกิ่งไม้ภายในบริเวณโรงเรียน เพราะกิ่งไม้ไปพาดสายไฟ

นายเดชจักรภพ แจ็งคำ ผอ.ร.ร.บ้านโนนเห็ดโคล (1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกกอกจะขอรับการอุดหนุนงบประมาณการแข่งขันกีฬานักเรียนประถมเพื่อไปแข่งขันเอง โดยทางโรงเรียนบ้านเมืองกลางวิทยาจะเป็นเจ้าภาพ

(2) กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกกอกจะขอรับการอุดหนุนให้นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ขอให้ อบต.โนนกกอกได้พิจารณา

นายประจวบ ใสดี ผอ.ร.ร.บ้านเมืองกลางฯ กลุ่มโรงเรียนตำบลโนนกกอกคาดว่าจะมีการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนประถมศึกษา ประมาณเดือนธันวาคม 2566 และขอเสนอว่าทางหมู่บ้านจะจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนไปพร้อมกันหรือไม่

ว่าที่ร.ต.มงคล ศิลประกะอบ ผอ.ร.ร.บ้านสระฯ (1) ในเรื่องว่าการแข่งขันกีฬาประชาชนกับกีฬานักเรียน ขอให้ข้อคิด ว่าในครั้งก่อนที่มีการแข่งขันพร้อมกัน ในส่วนของกีฬาประชาชนเมื่อทำการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ปรากฏว่าผู้เล่นกองเชียร์ไม่พอใจการตัดสินของกรรมการ การแสดงถึงความรุนแรงอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับนักเรียนได้และบางครั้งมีตารางการแข่งขันทั้งของนักเรียนและประชาชนอัดแน่นเกินไป เลื่อนตารางการแข่งขันออกไปเรื่อย ๆ ทำให้เสียเวลาได้

(2) ขอให้ทาง อบต.ช่วยแก้ไขน้ำที่ขังแอ่งตามร่องข้างถนน ถนนสายหน้าบ้านอดีต ท่านผอ.เสมอฯ นายสมชาย เลิศขามบ่อม สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 3 (1) ในเรื่องว่าการแข่งขันกีฬาประชาชนกับกีฬานักเรียนขอให้สภา อบต.โนนกกอก นำข้อมูลไปหารือกันอีกครั้ง

(2) ขอแจ้งในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก อาจกลับมาแพร่ระบาดในรอบนี้ ในตำบลโนนกกอกจะมีการฝึกอบรม รมรงค์ในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ในช่วงของฤดูฝนก็อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคนี้ หนูอีกด้วย และการแก้ไขความสะอาดลดการแพร่ระบาดของโรคท้องถิ่น ลดการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางขอเสนอให้มีการประกวดการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน จะทำให้ทุกหมู่บ้านมีความสะอาดมากขึ้น

นายอนุชา แก้วเมืองกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 (1) ปัญหาของการบริหารจัดการระบบน้ำประปาผิวดิน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (อ่างฤๅษะแด) ข้อมูลของผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 2 ประมาณ 200 ครัวเรือน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมไม่มอบงานให้กรรมการชุดใหม่ที่เป็นผู้นำก็บริหารจัดการต่อ ในช่วงการบริหารจัดการ ช่วงแรกก็บริหารไปได้ แต่พอสถานการณ์โควิด กรรมการในส่วนของ หมู่ที่ 9 ไม่เก็บค่าน้ำ ทำให้ค่าน้ำที่จะมาสมทบกับค่าน้ำของหมู่ที่ 1 ที่จะนำไปจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ามีไม่พอ กรรมการน้ำจึงต้องหาวิธีนำเงินของ กรรมการมาสำรองก่อน เพราะการไฟฟ้าก็เตือนว่าจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าอีซีมิเตอร์ แต่กรรมการส่วนใหญ่ก็อยากให้กรรมการ หมู่ 9 ไปเก็บค่าน้ำประปาจากชาวบ้านที่ติดค้างไว้ แต่ก็เกิดปัญหาตามมาชาวบ้านบางครัวเรือก็จ่ายบางครัวเรือนก็ไม่จ่าย ทางท่านกำนันก็หากรรมการประปา ทั้ง 2 หมู่บ้าน ไปพูดคุยกับชาวบ้าน บางครัวเรือนก็จ่ายมา แต่ก็ปัญหาที่ต้องแก้ไขไปอีกคือ ชาวบ้านแอบขโมยใช้น้ำ เพราะเกิดความสับสนเหมือนกันเพราะมีระบบปาดาลของหมู่บ้าน มีหลายท่อหลายสาย แต่ชาวบ้านบางคนก็ตอบมาว่าท่อนี้มาจากประระบบนี้ไม่ได้ขโมยบางครัวเรือนมิเตอร์ไม่ขึ้น เก็บค่าน้ำไม่ได้ ที่ที่ใช้น้ำอยู่ตลอด บางครัวเรือนใช้ระบบเหมาจ่าย เห็นว่าใช้น้ำปริมาณมาก ๆ ค่าน้ำน่าจะมากกว่า 100 บาท แต่ก็จ่ายเดือนละ 100 บาท และมีปัญหาอีกมากมาย อยากเสนอให้มีการติดตั้งการใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในระบบการสูบน้ำเพื่อให้ค่ากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดลง

(2) ขอความอนุเคราะห์ ให้ทาง อบต.นำหลักเขตสาธารณะมาปักที่กั้นที่สาธารณะป่าช้า

(3) ช่วงนี้ก็มีรถบรรทุกดินวิ่งเข้าออกในหมู่บ้านก็อาจเกิดปัญหาอุบัติเหตุ และบางครัวเรือนบ้านใกล้เคียงก็ถมดินสูงกว่าบ้านข้าง ๆ กัน ขอให้ทางอบต.มีมาตรการแก้ไขด้วย

(4) ขอเสนอให้มีการประชุมร่วมของส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตอนนี้มีแก๊งขโมยแผงโซล่าเซลล์ สิ่งของของวัด สำนักสงฆ์หลายแห่ง เชียงเทียน แจกัน ที่ทำจากทองเหลืองถูกขโมยหายไป แต่ก็จับตัวคนร้ายไม่ได้ซักที

(5) มีการนำขยะมาทิ้งเขตรอยต่อถนนระหว่างตำบลหนองข่ากับตำบล โนนกกอกเส้นทางอ่างฤๅษะแด เป็นขยะพวกกล่องโฟมกล่องพลาสติกใส่ของ และเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายขอให้อบต. ไปดูแลด้วย

นายประยูร พันธุ์ยาง สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 5 (1) เมื่อระบบประปาหมู่บ้านชำรุดทางอบต.จะช่วยเหลือในการซ่อมแซมหรือไม่

(2) ถ้าหากตำบลโนนกกอกบางหมู่บ้านจะขอใช้น้ำจากการประปาภูมิภาคได้หรือไม่

(3) ได้เคยแจ้งเรื่องถนน คสล. หมู่ที่ 5 เส้นทางหนึ่งชำรุด ถนนคับแคบด้วย ขอให้ อบต.ช่วยรีบ

ซ่อมแซมให้ด้วย

(2) ขอให้ทาง อบต.ช่วยแก้ไขน้ำที่ขังเอ่อตามร่องข้างถนน ถนนสายหน้าบ้านอดีต ท่านผอ.เสมอฯ นายสมชาย เลิศขามป้อม สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 3 (1) ในเรื่องว่าการแข่งขันกีฬาประชาชนกับกีฬานักเรียนขอให้สภา อบต.โนนกกอก นำข้อมูลไปหารือกันอีกครั้ง

(2) ขอแจ้งในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก อาจกลับมาแพร่ระบาดในรอบนี้ ในตำบลโนนกกอกจะมีการฝึกอบรมครั้งที่ 23 มิถุนายน 2566 ในช่วงของฤดูฝนก็อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคนี้หนีอีกด้วย และการแก้ไขความสะอาดลดการแพร่ระบาดของโรคท้องถิ่น ลดการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางขอเสนอให้มีการประกวดการรักษาความสะอาดของหมู่บ้าน จะทำให้ทุกหมู่บ้านมีความสะอาดมากขึ้น

นายอนุชา แก้วเมืองกลาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 (1) ปัญหาของการบริหารจัดการระบบน้ำประปาผิวดิน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (อ่างฤๅษี) ข้อมูลของผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 2 ประมาณ 200 ครัวเรือน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมไม่มอบงานให้กรรมการชุดใหม่ที่เป็นผู้นำก็บริหารจัดการต่อ ในช่วงการบริหารจัดการ ช่วงแรกก็บริหารไปได้ แต่พอสถานการณ์โควิด กรรมการในส่วนของ หมู่ที่ 9 ไม่เก็บค่าน้ำ ทำให้ค่าน้ำที่จะมาสมทบกับค่าน้ำของหมู่ที่ 1 ที่จะนำไปจ่ายค่ากระแสไฟฟ้ามีไม่พอ กรรมการน้ำบ้างจึงต้องหาวิธีนำเงินของ กรรมการมาสำรองก่อน เพราะการไฟฟ้าก็เดือนว่าจะคงจ่ายกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ แต่กรรมการส่วนใหญ่ก็อยากให้กรรมการ หมู่ 9 ไปเก็บค่าน้ำประปาจากชาวบ้านที่คิดค้างไว้ แต่ก็เกิดปัญหาตามมาชาวบ้านบางครัวเรือก็จ่ายบางครัวเรือนก็ไม่จ่าย ทางท่านกำนันก็หากรรมการประปา ทั้ง 2 หมู่บ้าน ไปพูดคุยกับชาวบ้าน บางครัวเรือนก็จ่ายมา แต่ก็ปัญหาที่ต้องแก้ไขไปอีกคือ ชาวบ้านแอบขโมยใช้น้ำ เพราะเกิดความสับสนเหมือนกันเพราะมีระบบปาดาลของหมู่บ้าน มีหลายท่อหลายสาย แต่ชาวบ้านบางคนก็ตอบมาว่าท่อนี้มาจากประระบบนี้ไม่ได้ขโมยบางครัวเรือนมิเตอร์ไม่ขึ้น เก็บค่าน้ำไม่ได้ ทั้งที่ใช้น้ำอยู่ตลอด บางครัวเรือนใช้ระบบเหมาจ่าย เห็นว่าใช้น้ำปริมาณมาก ๆ ค่าน้ำน่าจะมากกว่า 100 บาท แต่ก็จ่ายเดือนละ 100 บาท และมีปัญหาอีกมากมาย อยากเสนอให้มีการติดตั้งการใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในระบบการสูบน้ำเพื่อให้ค่ากระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดลง

(2) ขอความอนุเคราะห์ ให้ทาง อบต.นำหลักเขตสาธารณะมาปักที่ถนนที่สาธารณะป่าช้า

(3) ช่วงนี้ก็มีรถบรรทุกดินวิ่งเข้าออกในหมู่บ้านก็อาจเกิดปัญหาอุบัติเหตุ และบางครัวเรือนบ้านใกล้เรือนเคียงก็ถมดินสูงกว่าบ้านข้าง ๆ กัน ขอให้ทางอบต.มีมาตรการแก้ไขด้วย

(4) ขอเสนอให้มีการประชุมร่วมของส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจ คอนันนี้มีแก๊งขโมยแผงโซลาร์เซลล์ สิ่งของของวัด สำนักสงฆ์หลายแห่ง เชียงเทียน แจกัน ที่ทำทองเหลืองถูกขโมยหายไป แต่ก็จับตัวคนร้ายไม่ได้ซักที

(5) มีการนำขยะมาทิ้งเขตรอยต่อถนนระหว่างตำบลหนองขำกับตำบลโนนกกอกเส้นทางอ่างฤๅษีแคว เป็นขยะพวกกล่องโฟมกล่องพลาสติกใส่ของ และเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายขอให้อบต.ไปดูแลด้วย

นายประยูร พันธุ์ยาง สมาชิก อบต.โนนกกอก หมู่ที่ 5 (1) เมื่อระบบประปาหมู่บ้านชำรุดทางอบต.จะช่วยเหลือในการซ่อมแซมหรือไม่

(2) ถ้าหากตำบลโนนกกอกบางหมู่บ้านจะขอใช้น้ำจากการประปาภูมิภาคได้หรือไม่

(3) ได้เคยแจ้งเรื่องถนน คสล. หมู่ที่ 5 เส้นทางหนึ่งชำรุด ถนนคับแคบด้วย ขอให้ อบต.ช่วยรีบ

ซ่อมแซมให้ด้วย

นายสมชาย เลิศขามป้อม สมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 3 (1) การบริหารจัดการระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 กรณี
ตรวจพบครีวเรือนในขโมยใช้จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดคือกรรมการจะให้แก้ไขให้ถูกต้องก่อน ถ้าไม่แก้ไขก็ จะ
ทำการตัดคให้ใช้น้ำ ไม่ว่าครีวเรือนนั้นจะเป็นญาติสนิทของผู้นำคนไหนก็ตาม แต่ถ้าผู้นำกรรมการไม่
เด็ดขาด อะลุ่มอะหล่วยชาวบ้านก็จะกลับไปจงจรเดิม การบริหารจัดการก็ล้มเหลว และเมื่อใดกรรมการไปเขต
มิเตอร์แล้วพบครีวเรือนใดเลขมิเตอร์ขึ้น ฟังสงสัยว่ามีกรขโมยใช้น้ำแน่นอน

(2) เรื่องการขุดขุดดิน อบต.เคยออกข้อบัญญัติท้องถิ่นไปแล้ว เมื่อชาวบ้านจะขุดดิน ถมดินก็ต้องแจ้ง
มาที่ อบต.ก่อน บางทีเมื่อจะถมดินก็ต้องทำกำแพงกันดินไม่ให้ไหลไปที่ข้างเคียงหรือไหลออกมาทาง สาธารณะ
ร.ต.สมสันต์ พันธุ์ยาง สมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 4 (1) มีถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ของหมู่ที่ 4 บางเส้นทางขอให้
ทางอบต.ช่วยซ่อมแซมให้ด้วย

(2) หมู่ที่ 4 แจ้งความคืบหน้ากองทุนขยะ มีการจัดสวัสดิการจากกองทุนขยะ เมื่อคนป่วยนอน
รักษาตัวที่โรงพยาบาล หรือเมื่อมีการเสียชีวิตก็มีการจัดสวัสดิการให้

นายอำมร พลชาติ รองประธานสภา อบต. โนนกอก (1) มีผ้าทอระบายน้ำที่อยู่กลางถนน คสล.แล้วชำรุด เกรงว่าจะเกิด
อันตรายแก่ผู้สัญจร ขอให้ทาง อบต. ไปช่วยซ่อมแซมให้ด้วย

(2) ขอให้ทาง อบต.ช่วยพัฒนาเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร โป่ง หินเหล็กไฟ ตามที่ได้เคยร้องขอมา

นายสุริยา วิญญาวงศ์ สมาชิก อบต. โนนกอก หมู่ที่ 10 ในช่วงนี้เป็นช่วงของการบำรุงรักษาอ้อย เกษตรกรใช้ข่าฆ่า
หญ้า เมื่อเกษตรกรหว่านข้าวก็จะนำยามาคลุมหญ้า เกษตรกรก็จะนำขวดข่าฆ่าหญ้าทิ้งไว้ตามหัวไร่ปลายนา บาง
คนทิ้งลงในน้ำ บางทีหลอดไฟที่ชำรุดก็นำไปทิ้งไปทั่ว ก่อให้เกิดมลพิษและเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับคนทั่วไปขอให้
จัดให้มีถังขยะรองรับขยะอันตรายตามที่สาธารณะของหมู่บ้าน

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต. โนนกอก ขอเชิญนายก อบต. โนนกอก ได้ตอบข้อซักถามที่ประชุมได้
ซักถามมา

นายสุภกรณ์ วงสระ นายก อบต. โนนกอก ในเรื่องของกรณีหมู่บ้านและสถานศึกษาดำเนินเรื่องของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2567 และแผนพัฒนาของสถานศึกษา จะขอให้งานแผนชี้แจง และเรื่องการขุดถมดิน ขอให้ปลัด
อบต.ชี้แจง

นางสาวจิตภา เลิศขางนุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน แผนพัฒนาชุมชนแต่ละหมู่บ้าน ตามที่อบต.ออกไปให้บริการ
พบปะตามหมู่บ้านส่วนมากบางหมู่บ้านรู้ถึงปัญหาความเดือดร้อน และจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนแล้วก็มี แต่
ในช่วงนี้ก็ยังมีเพียงหมู่ที่ 3 ส่งมาเพียงหมู่บ้านเดียว ช่วงนี้ก็ถึงห้วงการจัดทำแผนพัฒนา ก็จะต้องผ่านหลายขั้นตอน
ก่อนที่จะมีส่งแผนงานบรรจุในร่างงบประมาณปี พ.ศ. 2567 ในส่วนสถานศึกษาก็ขอให้ส่งแผนงานโครงการเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนา ค่อยไป

ส.ต.ท.อุเทน สถาน ปลัด อบต. โนนกอก ข้อบัญญัติ อบต. โนนกอก เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2559 การขุดดินในที่ของตนเองจะมีความลึกเท่าไรก็ทำตาม หรือเมื่อจะถมดินในพื้นที่ของตนเองจะมี
พื้นที่ที่ตารางเมตรก็ตาม ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อน ทั้งเพื่อป้องกันการขุดดินรุกกล้าในที่สาธารณะ และป้องกัน
ความเสียหายในที่ดินข้างเคียงที่ทำการถม และรถบรรทุกขุดดินในตำบล โนนกอกต้องไม่วิ่งขุดดินช่วงพระอาทิตย์
ตกหรือช่วงค่ำแต่ก็มีข้อตกลงในที่ประชุมสภา อบต. โนนกอกว่าไม่ควรเกินเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.

นายสุภกรณม์ วงสระ นายก อบต. โนนกอก (1) ขอเพิ่มเติมในเรื่องแผนพัฒนาและการจัดทำร่างข้อบัญญัติฉบับปี 2567 ใ
ขอร้องให้หมู่บ้าน และทุกหน่วยงานส่งแผนงาน โครงการตามขั้นตอน

(2) การขุดดินและถมดินเมื่อมีข้อบัญญัติ อบต.แล้ว ก็ชี้แจงซักถามกันมาแล้วหลายรอบ แต่ก็ยังมีปัญหาที่
ต้องการหรือหาทางแก้ไข เคียวทาง อบต.อาจจะทำป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ไปติดตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อให้ได้เห็น
ทุกคน

(3) ในเรื่องที่ร.ร.บ้านโสกเชือกฯ ขอรถเครนกระเช้า คัดแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณโรงเรียน จะประส เนไปที่
ท่านสมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 ก่อนเข้าไป

(4) การที่จะให้ อบต.อุดหนุนโครงการใด ก็ขอให้กลุ่มโรงเรียนทำแผนงาน โครงการเสนอมา ส่วนการ
แข่งขันกีฬาประชาชนร่วมกับนักเรียนรอกการหรือของสภา อบต. โนนกอกอีกครั้งหนึ่ง

(5) การแก้ไขน้ำที่ขังแอ่งตามร่องข้างถนน ถนนสายหน้าบ้านอดีต ท่านผอ.เสมอฯ นั้น อบต.ก็ทำม
หลายวิธี ทั้งการทำร่อง ก็มีเศษดิน ไปอุดตันร่อง เกิดลูกน้ำ ช่วงหลังก็มาทำไหลทางมีร่องเพื่อให้น้ำไหลไปท ่งชอย
สระหลวงก็คิดเรื่องร่องน้ำทางแคบ คงต้องหาวิธีแก้ไขให้ดีที่สุดต่อไป

(6) การรณรงค์ในเรื่องการของการระงับการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก งบของท้องถิ่น งบ
ของสปสช.ก็ช่วยแต่ละหมู่บ้านก็ขอให้นำงบ ไปดำเนินการส่วนที่เสนอเรื่องให้มีการประกวดการรักษาความสะอาด
ของหมู่บ้าน คงต้องหารือกันอีกครั้ง

(7) ปัญหาของการบริหารจัดการระบบน้ำประปาผิวดิน บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 (อ่างภูกระแต) หมู่บ้านเลขที่
จะเสนอให้ อบต.ดำเนินการแทนทั้งหมด ทั้งการเก็บค่าน้ำการซ่อมแซม แต่ก็แจ้งไปที่กรรมการประปาแล้วว
ระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วมให้คณะกรรมการจากหมู่บ้านดำเนินการ อง ถ้าจะ
ให้ อบต.ดำเนินการต้องขอยกเว้นระเบียบฯ ก็จะทำให้ล่าช้าชาวบ้านเดือดร้อน แต่ถ้ามีการชำรุดเสียหาย งบประมาณ
ของคณะกรรมการที่บริหารไม่เพียงพอ ไม่เฉพาะหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ทำเรื่องเสนอให้ อบต.พิจารณาดำเนินการ
ให้ได้ ก็ขอให้แต่ละหมู่บ้านนำตัวอย่างของการบริหารจัดการ หมู่ที่ 3 บ้าน โสกเชือกไปเป็นตัวอย่าง ขอชมเชยบริหาร
จัดการได้ดี มีความเข้มแข็ง และเรื่องที่ตำบล โนนกอกจะขอใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคที่ตั้งอยู่ที่ตำบล
บ้านยางนั้น ก็เคยขอไปแต่ก็ตอบมาว่าท่อเมนที่ขยายขยายไปทางตำบลหนองข่าก่อน ส่วนทางตำบล โนนกอกยังไม่ได้
ขยายมา รวมทั้งโครงการที่จะผันน้ำจากคลองชลประทานบ้าน โนนสังข์ตำบลบ้านบัวเข้าเขตตำบล โนนกอก มีการมา
สำรวจก็บอกว่าพื้นที่ของตำบล โนนกอกสูงกว่าระดับคลองชลประทานแต่ก็คงต้องเสนอเพื่อจะผันน้ำมาทางตำบล
โนนกอกให้ได้ในระบบอื่น ๆ ต่อไป

(8) การที่จะขอความอนุเคราะห์ ให้ทาง อบต.นำหลักเขตสาธารณะมาปักที่กั้นที่สาธารณะป่าช้า ไม่ ่า
จะเป็นหมู่บ้านใด ก็ขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ข้างเคียงที่สาธารณะก่อนว่าเป็นใน
แนวทางไหนได้ข้อสรุปแล้ว อบต.ก็สามารถดำเนินการให้ได้ หรือจะให้ทางที่ดินมาปักแนวเขตใหม่ก็ขอให้ทำ
หนังสือมาที่ อบต.

(9) การประชุมร่วมของส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สำรวจ ก็มา
ประชุมได้ที่ อบต.ได้ จะ ได้พูดคุยปัญหา และหาทางออกร่วมกัน

(10) เรื่องขยะที่มีคนนำมาทิ้งเขตรอยต่อถนนระหว่างตำบลหนองข่ากับตำบล โนนกอกเส้นทางอ่าง

ถูกระแศ อบต.ก็เคยนำชุมชนไปดำเนินการเก็บขมมาหมดแล้ว ทำป้ายเตือนด้วย ก็อย่างที่เห็นจะเป็นขยะพวก
กล่อง โฟมกล่องพลาสติกใส่ของ ก็คงจะไปดูแลให้สะอาด

(11) ถนน คสล. หมู่ที่ 5 เส้นทางหนึ่งชำรุด รวมทั้งฝาท่อระบายน้ำ หมู่ 1 จะให้ช่างออกไปดำเนินการให้
และถนนเส้นทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ของหมู่ที่ 4 หรือหมู่บ้านอื่น ก็ขอให้ทำหนังสือแจ้งมาที่อบต. ส่วนถนนเข้าสู่
พื้นที่การเกษตร โป่ง หินเหล็กไฟ หมู่ 1 ก็รออนนคสล.ที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงกันแล้วเสร็จก็จะพิจารณาดำเนินการ

(12) การจัดให้มีถังขยะรองรับขยะอันตรายตามที่สาธารณะของหมู่บ้าน ก็อาจจะมีแผนงาน โครงการที่
ดำเนินการในปีต่อไป

นายเกียรติชัย นอกสระ ประธานสภา อบต.โนนกกอก ถ้าไม่มีท่านใด เพิ่มเติมในวาระเรื่องอื่น ๆ ขอบิดการ
ประชุม

เลิกประชุม เวลา 11.15 น.

(ลงชื่อ) ส.ต.ท.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(อุเทน สถาน)

ปลัดอบต. โนนกกอก / เลขานุการสภา อบต. โนนกกอก

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวลำไย ชินขาว)

สมาชิก อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 6

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายวุฒิ วงสระ)

สมาชิก อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 7

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายชยุธร ลอยเมืองกลาง)

สมาชิก อบต. โนนกกอก หมู่ที่ 9

มติที่ประชุมสภา อบต. โนนกกอก เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมประชุมสภา อบต. โนนกกอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566...เมื่อครั้งประชุมสภา อบต. โนนกกอก สมัย.....สมัยที่.....ครั้งที่
...../..... วันที่ เดือน.....พ.ศ.

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายเกียรติชัย นอกสระ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนกกอก